



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสุภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๕๐๒
ที่ สธ ๐๗๐๗.๐๑/ ๑๖๒๕ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งเวียนคำสั่งกองสุภาพระหว่างประเทศ

เรียน บุคลากร ขาด ส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน

พร้อมบันทึกนี้ กองสุภาพระหว่างประเทศ โดยกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ขอส่งคำสั่งกองสุภาพระหว่างประเทศ ที่ ๑๔ /๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน เพื่อยกระดับไปสู่องค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางสาว จงกิตติพิงค์

(นางสาวภา จงกิตติพิงค์)

ผู้อำนวยการกองสุภาพระหว่างประเทศ



คำสั่งกองสุขภาพระหว่างประเทศ

ที่ ๑๔/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน เพื่อยกระดับไปสู่องค์กรคุณธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๔ อันเป็นแผนส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของไทยเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) เป็นแผนแม่บท (Master Plan) เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการในการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน โดยนำกลไกประชารัฐมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

เพื่อเป็นการวางรากฐานและส่งเสริมให้บุคลากรในกองสุขภาพระหว่างประเทศ มีส่วนร่วมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน มีความเข้มแข็งและความพร้อมที่จะร่วมส่งเสริมและเป็นพลังในการผลักดัน ขับเคลื่อน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร นำไปสู่เป้าหมายการสร้างคนที่ดี เพื่อสังคมที่ดีต่อไป จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน ยกกระดับไปสู่องค์กรคุณธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.องค์ประกอบ

๑	นางเสาวภา	จงกิตติพงศ์	ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ	ประธานคณะกรรมการ
๒	นางสาวภาวิณี	สังขบูรณ์	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓	นางสาวศิริินภา	สระทองหน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๔	นางสาวกิตติยา	ศรีสุข	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๕	นางสาววรารภรณ์	ชัตทาน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๖	นางสาวอัจฉราภรณ์	พวงบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๗	นางสาวกนกวรรณ	ศีลโสภณ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๘	นายทัตเทพ	เมืองวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ
๙	นายภักดี	กลิ่นภักดี	นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๑๐	นางสาววรรณนิศา	ศรีเลอจันทร์	นักวิเทศสัมพันธ์	คณะกรรมการ
๑๑	นายเอกลักษณ์	คุ้มเมือง	นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๑๒	นางสาวสมกมล	เกษมย์	นักวิเทศสัมพันธ์	คณะกรรมการ
๑๓	นางสาวจิรายุ	หุนสูงค์	นักจัดการงานทั่วไป	เลขานุการ และคณะกรรมการ
๑๔	นางสาวกรวรรณ	โสภี	นักวิชาการพัสดุ	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕	นางสาวศลิษา	มหาชน	นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

๒.อำนาจหน้าที่ดังนี้...

๒. อำนาจหน้าที่ดังนี้

๒.๑ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)

๒.๒ จัดทำแผนการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน เพื่อยกระดับสู่องค์กรคุณธรรม

๒.๓ ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน เพื่อยกระดับไปสู่องค์กรคุณธรรมโดยสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นางสาวภา จงกิตติพงศ์

(นางสาวภา จงกิตติพงศ์)

ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ